

โครงการทักษิณพัฒนา

ดอกไม้บานกับโครงการทักษิณพัฒนา

พลโทวัชชัย พินประเสริฐ¹

ในช่วงปลายปี 2544 เกิดความเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนเป็นข่าวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นั่นก็คือ การยุบหน่วย พตท.43 และ ศอ.บต. อย่างกะทันหัน แล้วส่งกำลังตำรวจลงไปจากส่วนกลางเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแทนกำลังทหาร ส่วนงานด้านสังคมจิตวิทยาและโครงการต่างๆ ที่ ศอ.บต. เคยปฏิบัติในลักษณะพื้นที่ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ก็มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด CEO รับผิดชอบไปทำต่อ โดย กอ.รมน. ภาค 4 กับกระทรวงมหาดไทย ยังคงเป็นที่เล็งอยู่ (กอ.รมน.ภาค 4 สย.2, สปต.) อันที่จริงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เป็นไปในทางที่ดี เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง กล่าวคือ หน่วยงานดังกล่าวได้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมาเป็นเวลาพอสมควร มีผลงานตามภารกิจเกือบครบถ้วนแล้ว แต่อาจเร็วเกินความคาดหมายของประชาชนที่สนิทสนมคุ้นเคยกันมานาน ประกอบกับมีเหตุการณ์ที่น่าสลดใจหลายครั้งต่อเนื่องกัน ซึ่งบางกรณีเกิดจากการปฏิบัติผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ราษฎรผู้บริสุทธิ์หลายคนต้องสูญเสียชีวิตลงไป และยังไม่มี การชี้แจงที่ชัดเจนแก่สาธารณะ ทำให้ประชาชนไม่มั่นใจในผู้ที่มาทำหน้าที่สร้างความปลอดภัยรายใหม่ว่า

จะคุ้มครองประชาชนได้หรือไม่

สำหรับโครงการทักษิณพัฒนานั้นได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปี 2531 โดยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ผู้บัญชาการทหารบก และ รอง ผอ.ปค. สมัยนั้น เรียกชื่อท้องถิ่นว่า โครงการฮาร์ปปีนbaru เป็นโครงการของ กอ.รมน.ที่มุ่งหมายจะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับตำบล ให้มาเท่าเทียมกับพื้นที่อื่นที่สมบูรณ์แล้ว โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยการใช้นโยบายทักษิณพัฒนา อันมีนายอำเภอเป็น



พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม / ผอ.รมน. ตรวจเยี่ยมโครงการทักษิณพัฒนา ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พร้อมให้แนวทางเกี่ยวกับยุทธการดอกไม้บาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ 12 ก.ค. 45

¹ ผู้อำนวยการโครงการทักษิณพัฒนา

หัวหน้าหน่วย ประกอบกำลังจากส่วนราชการอำเภอที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสังคมจิตวิทยา โดยใช้ทหารที่มีระเบียบวินัย ร่วมเข้าไปปฏิบัติรับใช้ประชาชนถึงบ้าน เหมือนกับนำอำเภอเคลื่อนที่เข้าไปตั้งอยู่ในตำบลเลยทีเดียวนอกจากนั้น แผนงานที่นำเข้าไปมีลักษณะไปช่วยเหลือประชาชนในการทำสงครามกับความยากจนและการต่อต้านยาเสพติดโดยตรงและจริงจัง ดังนั้นตลอดระยะเวลา 14 ปี จึงได้รับการยอมรับจากประชาชนว่ามีประโยชน์มาก และต้อนรับด้วยความยินดีทุกแห่ง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2545 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/ผอ.รมน. ได้ตรวจเยี่ยมโครงการทักษิณพัฒนา ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และพบว่าหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการเหลืออยู่เพียง 131 หมู่บ้าน 19 ตำบล ของ 15 อำเภอ ที่รอให้มีการจัดหน่วยทักษิณพัฒนาเข้าไปดำเนินการ และถ้าให้หน่วยทักษิณพัฒนาปีละ 5 หน่วย คงต้องใช้เวลาเกือบ 30 ปี จึงจะแล้วเสร็จ ท่านได้เปรียบเทียบว่าหมู่บ้านทั้ง 131 หมู่บ้านนั้นเหมือน

ดอกไม้ตูม เพราะปรากฏอยู่ในแผนงานต่อเนื่องแล้ว รอเวลาผลิบาน ดังนั้นถ้ารัฐบาลรีบดำเนินการพร้อมๆ กันทั้งหมดภายในปีเดียว ก็เหมือนทำให้ดอกไม้ผู้นั้นบานสะพรั่งในครั้งเดียว ก็จะสามารถเป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับความยากจนและยาเสพติดได้เป็นอย่างดี จึงเกิดความคิด “ยุทธการดอกไม้บาน” ขึ้นมาในวันนั้น

อย่างไรก็ตาม ยุทธการนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ มิใช่เรื่องสำคัญนัก เพราะเหตุว่าขณะนั้นนโยบายของรัฐบาลในการฝึกกำลังทุกฝ่ายเป็นพลังแผ่นดิน กำลังได้รับการตอบสนองจากประชาชน เป็นที่น่าพอใจในทุกพื้นที่ เพียงแต่การประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์จะค่อนข้างถ้าไปเล็กน้อย ถ้าทุกฝ่ายได้ร่วมมือ ร่วมใจกันคิดเห็น แบบมองให้ทั่วทิศ มองพินิจพิเคราะห์ และคิดถึงประโยชน์ของประเทศให้มากๆ ช่วยกันดูแลและแต่งเติมส่วนที่ขาดด้วยความรัก ความสามัคคี ประองคองกัน ก็จะช่วยให้ท้องถิ่นมีความสงบ มีความร่มเย็นเป็นที่พึงพอใจของทุกๆ คน ผลที่ตามมาไม่ว่าการท่องเที่ยว การลงทุนในกิจกรรมต่างๆ หลากหลายจะเข้าสู่พื้นที่อย่างสดใส โดยไม่ไกลเกินเอื้อม

มิติใหม่เพื่อชุมชน เจาะลึกปัญหามูลเหตุยาเสพติด



โครงการทักษิณพัฒนา ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพแม่บ้านผู้นำศาสนาและสตรีมุสลิมประจำปี 2545 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว ส่งเสริมบทบาทแม่บ้านให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดย พลโท ชวัชชัย พินประเสริฐ ผอ.ทพน. เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน เมื่อ 5 ส.ค.45

ทำไมยิ่งระบาด แก่ที่บุคคลสำคัญที่สุดของครอบครัว โครงการทักษิณพัฒนาเพิ่มศักยภาพแม่บ้านผู้นำศาสนาและสตรีมุสลิม ประจำปี 2545

ในสภาวะการณปัจจุบัน สังคมไทยประสบกับปัญหานานัปการที่รุมเร้าเข้ามารอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา ยาเสพติดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงเข้าสู่กลุ่มเยาวชนอันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ มีการสำรวจประมาณจำนวนนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและยาบ้า ปี 2542 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี โดยสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ พบว่า มีนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าถึง 2,087,707 คน ยังไม่นับปัญหาอื่นๆ ที่กำลังบ่อนทำลายเยาวชนอย่างรุนแรง เช่น ปัญหาโสเภณีเด็ก การขายตัวของนักเรียนนักศึกษา การมั่วสุมมั่วเพศ และยกพวกตีกัน เป็นต้น

แม้ปัจจัยต่างๆ ที่ผลักดันให้เยาวชนเข้าสู่ปัญหาจะมีหลายอย่างประกอบกัน แต่เป็นที่ยอมรับกันว่า ครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการผลักดันเยาวชนเข้าสู่วังวนแห่งปัญหา หรือจะเหนี่ยวรั้งเยาวชนให้ห่างไกลปัญหาได้เช่นเดียวกัน ในอดีตครอบครัวเป็นที่พึ่งพิงอันอบอุ่นยิ่ง สำหรับสมาชิก อีกทั้งยังเป็นเกราะกำบังอันแข็งแกร่ง สำหรับเยาวชนจากวังวนแห่งความเลวร้ายต่างๆ แต่ปัจจุบันสภาพความแข็งแกร่งของเกราะกำบังแห่งครอบครัวได้ถูกกัดกร่อนจนผุพังลงอย่างน่าวิตกกังวลยิ่ง ด้วยความคิดแบบบริโภคนิยมที่ครอบงำสังคม การมุ่งแต่แสวงหาปัจจัยทางวัตถุอย่างหามรุ่งหามค่ำ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว ภรรยาในฐานะผู้กำกับการณ์ที่สำคัญยิ่งของสมาชิกในครอบครัว แทบไม่มีเวลาได้แสดงบทบาทของ “แม่บ้าน” อย่างจริงจัง เนื่องจากถูกบีบรัดโดยภาวะทางเศรษฐกิจและค่านิยมใหม่ๆ จนต้องออกไปแสดงบทบาทที่ไม่ต่างไปจากบทบาท

ของสามีแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้น อาจต้องรับบทบาทที่หนักกว่าเสียด้วยซ้ำ ด้วยเหตุนี้ ภาวะความอบอุ่นในครอบครัวที่เป็นเบ้าหลอมทางคุณธรรมและวัฒนธรรมแก่สมาชิก จึงเปลี่ยนไปเป็นประหนึ่ง ศาลาอันว่างเปล่า



โครงการทักษิณพัฒนา จัดแข่งขันกีฬาเยาวชน ทักษิณพัฒนาด้านยาเสพติด เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬา ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด โดยมี พล.ท.วิชัย บัวรอด แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบถ้วยรางวัล ณ สนามศักดิ์เสนีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อ 27 ก.ค.45

โครงการทักษิณพัฒนา และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตระหนักดีว่าการจะให้ปัญหาของเยาวชนทุเลาเบาบางลงได้ จำเป็นต้องสร้างบรรยากาศแห่งความรักความผูกพันและความอบอุ่นขึ้นในครอบครัวเป็นเบื้องต้นและต้องเป็นความรักความผูกพันที่อิงงาม อยู่บนรากฐานแห่งคุณธรรมจริยธรรมเท่านั้น จึงจะนำเยาวชนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้ ผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสถาปนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นแก่ครอบครัวคือ “แม่บ้าน” ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเห็นควรให้มีการอบรมแม่บ้านเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเชิงรุกและขจัดต้นเหตุแห่งปัญหาอย่างแท้จริง โดยให้แม่บ้านและสตรีมุสลิม ได้เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนตามแนวทางที่ศาสนากำหนด สามารถสร้างความเข้มแข็งและ

จิตสำนึกแก่สถาบันครอบครัว การดำเนินการนี้ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายในการร่วมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเยาวชน โดยสร้างโอกาสการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบครอบครัวของแม่บ้านในรูปแบบ ของการฝึกอบรมในชื่อ “โครงการส่งเสริมบทบาท แม่บ้านกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด” โครงการนี้รับผู้เข้าอบรมจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนประมาณ 100- 150 คน โดยใช้สถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดนั้นๆ มีระยะเวลาดำเนินการจังหวัด ละ 1-2 วัน โดยดำเนินการไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2545 ที่ผ่านมา



โครงการทักษิณพัฒนา มอบหมายให้หน่วยทักษิณพัฒนาที่ 2 สร้างเสาชิงให้โรงเรียนบ้านแบหอ ต.ห้วยกระทิง กิ่ง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

อยากให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ องค์กรร่วมกันให้ทุกชุมชน (เน้นในชนบท) มีการ แข่งขันกีฬาทุกระดับ โดยเฉพาะให้มีพื้นที่และ สนามแข่งขัน

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า การเล่น กีฬาเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เยาวชนและ ประชาชนให้ความสนใจ ทั้งผู้ที่อยู่ในสังคมเมือง และ สังคมชนบทเพราะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ทำให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรัก ความเข้าใจ ความ สามัคคีในหมู่คณะ อันเป็นผลให้เกิดความรับผิดชอบ ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม โครงการ ทักษิณพัฒนาเห็นว่าการส่งเสริมให้เยาวชนและ ประชาชนในหมู่บ้านได้เล่นกีฬาในเวลาว่าง หลังจาก การทำงานหรือหลังจากเลิกเรียน นอกจากจะ ก่อให้เกิดผลดีในการช่วยพัฒนาด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และสังคมแล้ว การเล่นกีฬายังเป็นสื่อใน การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้การ ดำเนินงานของโครงการทักษิณพัฒนาบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อีกทางหนึ่ง

โครงการทักษิณพัฒนาจึงได้จัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนทักษิณพัฒนาด้านยาเสพติด ด้วย การ แข่งขันฟุตบอล 7 คน ซึ่งเป็นกีฬาอดิษย์ของ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินการแบ่งเป็น 2 ชั้นตอน คือ ชั้นแรก แข่งขันกันในพื้นที่ของหน่วย ทักษิณพัฒนาทั้ง 5 หน่วย คือในจังหวัดปัตตานี ที่ ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน ที่จังหวัดยะลาที่ ต.ห้วยกระทิง กิ่ง อ.กรงปินัง และที่จังหวัดนราธิวาส ที่ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง, ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร, ต.สุคีริน อ.สุคีริน ในช่วงเดือนมิถุนายน จนถึงเดือนกรกฎาคม 2545 โดยที่แต่ละหน่วยจะเหลือทีมชนะเลิศเพียง 1 ทีม รวมเป็น 5 ทีม และรวมทีมจากหน่วยสันตินิมิตที่ 432, 433 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 414, 415 ชุดวิทยากรค่ายผู้นำชุมชนเยาวชนต่อต้านยาเสพติดที่ 418 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล และโรงเรียน เบญจมาธุทิศ จ.ปัตตานี อีก 7 ทีมเป็น 12 ทีม มา แข่งขันกันที่สนามศักดิ์เสนีย์ โรงเรียนเบญจมาธุทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2545 โดยมี พลโทวิชัย บัวรอด แม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ประธานในพิธีปิด และมอบรางวัลเป็นถ้วยเกียรติยศ และเงินบำรุงทีมมูลค่ากว่า 50,000 บาท โดยมี ทีมเยาวชนจากหน่วยสันตินิมิตที่ 432 ต.บุกิด

อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส ทีมเยาวชนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ปัตตานี เยาวชนจากชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 414 ต.กรงปินัง กิ่ง อ.กรงปินัง จ.ยะลา เยาวชนจากชุดวิทยากรที่ 418 ต.ตุง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 2 3 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีมหน่วยทักษิณพัฒนา ต.ห้วยกระทิง กิ่ง อ.กรงปินัง จ.ยะลา และรางวัลดาวซัลโวสูงสุด ได้แก่ นายสมะแอ เปาะกา จาก ต.ตุง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

การจัดแข่งขันในครั้งนี้ ทำให้เยาวชนและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 77 หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในการให้การสนับสนุนด้านกีฬา ทำให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬามากขึ้น อันเป็นการหลีกเลี่ยงยาเสพติดและช่วยลดปัญหาสังคมได้ทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพ และจิตใจให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และในงานนี้ มีการแสดงการกระโดดร่มดิ่งพสุธา ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จำนวน 2 เที่ยวบิน สร้างความสนุกสนานและหวาดเสียวไปพร้อมๆ กัน

การจัดแข่งขันฟุตบอลนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเท่านั้น หากนโยบายของรัฐได้รับการจัดการที่ดีและการสนับสนุนอย่างจริงจัง ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับการส่งเสริมให้สมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของหลายๆ คน และถือเป็นเป้าหมายสูงสุดที่โครงการทักษิณพัฒนา พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เพื่อมุ่งมั่นสานต่อให้เป็นความจริงให้ได้



พล.ท.รัชชัช พินประเสริฐ ผอ.ทพน. มอบหมายให้ น.อ.สุธรรม อยู่ดี รอง ผบ.นทพ.4 มอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (พัดลม) ให้กับศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน บ้านไอร้อกกือเนาะ ม.5 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

